

TÁC PHẨM “CÔNG NHÂN VẬN ĐỘNG” Giá trị lý luận và thực tiễn



Các em học sinh dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người cộng sản trẻ tuổi kiên cường, là một trong những người sáng lập Đảng ta, cán bộ lãnh đạo đầu tiên của Công đoàn Việt Nam. Đồng chí đã hiến dâng cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng; để lại trong lòng những người cộng sản, công nhân, cán bộ công đoàn Việt Nam tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, hoạt động không mệt mỏi, phấn đấu quên mình cho sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Những ngày tháng cuối cùng của đời mình trong xa lim ám chém, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã dồn hết tâm lực cho sự nghiệp cách mạng, với những hiểu biết sâu sắc về công nhân Việt Nam và những kinh nghiệm trong công tác vận động công nhân đấu tranh, xây dựng tổ chức công đoàn để viết tác phẩm “Công nhân vận động”. Tác phẩm được chia thành 5 vấn đề lớn:

Vấn đề thứ nhất là “Định nghĩa chủ vô sản giai cấp”. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh nêu định nghĩa về giai cấp công nhân, theo nghĩa cũ, đó là “những người cùng khổ mà quyền duy nhất là sinh con để cai để kếp tục mình, phục vụ các giai cấp khác trong xã hội”; còn theo nghĩa mới, thì giai cấp công nhân là “những người làm việc bằng tay chân hay điều khiển máy trong xí nghiệp của bạn tù bản, bán sức lao động cho chúng lấy một số tiền công để sinh sống”. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã chỉ ra đặc trưng bản chất của giai cấp công nhân, là những người sinh sống bằng lao động làm thuê, trong điều kiện cụ thể khi đó là làm thuê cho nhà tư bản. Bằng việc bán sức lao động cho nhà tư bản, người công nhân được nhận một số tiền công nhất định để duy trì cuộc sống, tái sản xuất sức lao động.

Vấn đề thứ hai là “Điều kiện và tính chất người vô sản”, đồng chí Nguyễn

Đức Cảnh nêu lên bốn dấu hiệu (điều kiện) để nhận biết người công nhân, đó là: Phải là người không có phương tiện sản xuất, hay không có tài sản để chiếm đoạt các tư liệu sản xuất; phải là người có lao động làm ra của cải cho xã hội; phải là người bị bóc lột bằng chế độ trả tiền công; phải thuộc những người chỉ có quan hệ với nhau trong sản xuất, chứ không quan hệ với nhau về hàng hóa và tiền bạc. Từ bốn điều kiện như trên đã hình thành nên ba tính chất nổi bật của những người công nhân là: Nguyễn vọng thống nhất, xu hướng và tư tưởng thống nhất, ý chí và hành động thống nhất.

Vấn đề thứ ba là “Những nét đặc thù của giai cấp công nhân Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh chỉ ra rằng: Giai cấp công nhân Việt Nam mới ra đời từ khi đế quốc Pháp xâm lược và thống trị nước ta...; xuất thân chủ yếu từ những người nông dân, thợ thủ công và họ ra đời trước giai cấp tư sản bản xứ; bị nhiều tầng áp bức, bóc lột: đế quốc, tư bản, phong kiến...

Từ việc phân tích những đặc điểm riêng của giai cấp công nhân Việt Nam, Nguyễn Đức Cảnh chỉ ra chỗ mạnh, chỗ yếu của họ. Đó là: “Giai cấp công nhân Việt Nam tuy số lượng ít, nhưng lại tập trung trong những cơ sở kinh tế trọng yếu của bạn đế quốc nên thấy khi mình giác ngộ đấu tranh có thể làm rung chuyển bộ máy kinh tế và chính trị của đế quốc” và “khi đã giác ngộ, đấu tranh thì họ rất hăng hái vì họ sống cực khổ và còn chỗ dựa ở nông thôn”. Trong những điểm mạnh nêu trên của giai cấp công nhân, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cũng chỉ ra những nhược điểm, như do nguồn gốc xuất thân mà mang nặng tư tưởng tiểu nông, trình độ văn hóa thấp, lại không có công đoàn bảo vệ quyền lợi nên chậm giác ngộ.

Vấn đề thứ tư là “Làm thế nào mà giai cấp công

nhân Việt Nam có thể lãnh đạo được cách mạng”, Nguyễn Đức Cảnh đã phân tích rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập dân tộc và xây dựng xã hội mới, đồng thời chỉ ra những nhân tố bảo đảm việc thực thi vai trò, sứ mệnh đó là: Giai cấp công nhân là bộ phận để tiếp thu tư tưởng cách mạng nhất, kiên quyết và bền bỉ đấu tranh hơn bất cứ giai cấp nào trong nước. Họ cũng không có quyền lợi riêng gì để thỏa hiệp với bọn đế quốc như giai cấp tư sản, hay đồng bọn cầm quyền nhất thời như nông dân.

Giai cấp công nhân Việt Nam có đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản, được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác - Lênin, có đường lối cách mạng đúng đắn. Đảng lãnh đạo giai cấp công nhân đấu tranh, trước mắt vì những quyền lợi hàng ngày, từ đó nâng cao trình độ giác ngộ chính trị của họ, lãnh đạo họ đánh đổ bọn đế quốc và phong kiến giành lại độc lập dân tộc, tước đoạt những nhà máy của đế quốc và tư bản nước ngoài... Giai cấp công nhân Việt Nam tuy còn yếu nhưng được giai cấp công nhân thế giới ủng hộ. Sự đàn áp của bọn đế quốc đối với các công nhân Việt Nam bị công nhân thế giới và công nhân Pháp phản đối.

Vấn đề thứ năm là “Phương pháp vận động công nhân”, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh nêu lên những phương pháp vận động, tổ chức công nhân. Đó là hệ thống các cách thức thâm nhập quần chúng, cách tuyên truyền, cách vận động và tổ chức đấu tranh, rút kinh nghiệm đấu tranh.

Như cách thức thâm nhập quần chúng công nhân, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh chỉ ra muốn vận động công nhân, trước hết phải thâm nhập vào công nhân. Vào làm trong các xí nghiệp

của tư bản để hiểu sự bóc lột của chúng và đời sống của công nhân, từ đó tiến hành tuyên truyền, vận động; tìm cách sống trong các xóm lao động nếu không có điều kiện làm trong các xí nghiệp của tư bản; bắt mối với anh em công nhân tốt để giác ngộ, rồi từ những người đó mà tiến hành vận động.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đề xuất chỉ ra cách tuyên truyền là phải chỉ ra cho người công nhân hiểu rõ cảnh sống cơ cực của họ. Lấy việc bị áp bức trực tiếp mà tuyên truyền. Nâng dần trình độ giác ngộ giai cấp, tìm người tốt kết nạp vào Công hội đỏ.

Từ thực tiễn hoạt động, Nguyễn Đức Cảnh chỉ ra cách vận động và tổ chức đấu tranh, khi đã giác ngộ được số đông quần chúng thì chuẩn bị đấu tranh. Phải nhân việc gì chủ hay tay sai gây công phần với anh em mà tổ chức bãi công. Khi tiến hành bãi công phải nêu khẩu hiệu thiết thực. Phải cử đại biểu trình bày các yêu cầu và phải có kế hoạch bảo vệ đại biểu.

Trong trường hợp đấu tranh thắng lợi thì tùy theo tình hình của anh em mà đòi chủ nhượng bộ các khẩu hiệu nếu ra. Nếu thắng lợi một phần thì lấy đó để tuyên truyền động viên. Nếu thắng lợi lớn thì tránh chủ quan. Trong trường hợp đấu tranh thất bại thì phải phân sâu sát anh em, giải thích cận kẽ nguyên nhân để nuôi dưỡng tinh thần. Khi có người bị đuổi việc, bị bắt giam, bản giới thì phải vận động các nơi giúp đỡ... Lúc này, cách phụ trách phải tìm cách gặp gỡ, sâu sát quần chúng, không được hoang mang, bỏ rơi quần chúng.

Về rút kinh nghiệm đấu tranh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh yêu cầu phải rút kinh nghiệm mỗi cuộc đấu tranh để phổ biến cho các nơi khác. Chỉ vì sự giúp đỡ của cấp trên phải kịp thời tiến hành công việc rút kinh nghiệm, không để thời gian trôi qua, nhạt nguội dần đi.

Tác phẩm “Công nhân vận động” thực sự là tác phẩm lý luận có giá trị đối với những người cộng sản Việt Nam về công tác vận động, tổ chức công nhân. Công nhân vận động không chỉ định công hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với phong trào công nhân, công đoàn Việt Nam, được đặt trong bối cảnh Đảng mới ra đời, trình độ lý luận còn hạn chế, kinh nghiệm tổ chức, chỉ đạo thực tiễn cách mạng còn ít. Tác phẩm “Công nhân vận động” thể hiện tư duy lý luận sắc bén, trí tuệ sáng suốt và nỗ lực phi thường của một tù tù còn rất trẻ, được kết trong xa lim ám chém không những đã để lại cho Đảng ta và giai cấp công nhân Việt Nam những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu, mà còn thể hiện tình cảm sâu sắc của đồng chí đối với giai cấp công nhân Việt Nam.

NGUYỄN VIỆT HIẾN
Giám đốc
Trường Chính trị tỉnh

TUỔI TRẺ THÁI BÌNH Học tập tấm gương nhà cách mạng tiên bối tiêu biểu

Tuổi trẻ Thái Bình luôn tự hào về tấm gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - nhà cách mạng tiên bối tiêu biểu, người đã góp phần tích cực vào việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Phát huy truyền thống của quê lúa anh hùng, noi theo tấm gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, lớp lớp thanh niên Thái Bình ra trận với tinh thần “có lệnh là đi, tự thể sẵn sàng”. Người ở lại hậu phương, tay cày tay súng, làm nên “năm tấn thóc để góp phần đánh Mỹ”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Hàng chục vạn bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, thanh niên xung phong, dân quân du kích, dân công hỏa tuyến, người phục vụ kháng chiến đã hy sinh hoặc cống hiến một phần xương máu để giành sơn thụy và một mối.

Truyền thống hào hùng và quang vinh ấy luôn được các thế hệ thanh niên Thái Bình trân trọng, gìn giữ và phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Bình đã có những chuyển biến tích cực; nhiều hoạt động có ý nghĩa của đoàn tiếp tục được mở rộng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho đoàn viên thanh niên được tăng cường. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới.

Các phong trào hành động: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... đã tạo được dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội. Các hoạt động sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; văn hóa, nghệ thuật, thể thao thể thao, giúp đỡ người nghèo, ứng phó với thiên tai, lũ lụt đã thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh vừa khẳng định vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên.

Thông qua các phong trào hành động cách mạng, tổ chức đoàn ngày càng được củng cố và phát triển. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, công tác phụ trách Đội thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm hơn; đội ngũ cán bộ đoàn đông đảo, có trình độ chuyên môn đã và đang trở thành nguồn cán bộ kế cận tin cậy của Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể ở các cấp, các ngành. Trong

5 năm (2012 - 2017) đã giới thiệu kết nạp Đảng gần 7.000 đồng chí, chiếm 70% đảng viên mới kết nạp trong toàn Đảng bộ. Lựa chọn, giới thiệu 345 cán bộ đoàn tham gia cấp ủy đảng, 372 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu HĐND các cấp. Từ trong thực tiễn hoạt động phong phú và sôi nổi của tuổi trẻ, trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều thanh niên tiên tiến, nhiều tổ chức đoàn xuất sắc, góp phần tố thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; khẳng định được vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương; góp phần tích cực vào những kết quả quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh; đã được Trung ương Đoàn và tỉnh Thái Bình tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Để khẳng định vai trò, quyết tâm hành động của tuổi trẻ Thái Bình trong thời đại mới, tiếp lửa truyền thống của cha anh, luôn xứng đáng với sự cống hiến hy sinh của tấm gương anh hùng, nhà cách mạng tiên bối Nguyễn Đức Cảnh; tuổi trẻ Thái Bình hôm nay cần làm tốt hơn nữa những nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ. Giáo dục thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn, thông qua những việc làm thiết thực kết hợp với việc giáo dục của nhà trường, gia đình, xã hội và phù hợp với từng đối tượng; giáo dục đoàn viên

thanh niên qua hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước. Gắn việc giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa với thực hiện sáng tạo Chí thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc học tập và noi gương người chiến sĩ cộng sản, nhà cách mạng tiên bối Nguyễn Đức Cảnh.

Hai là, đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ. Phong trào của đoàn cần đi sâu vào các mặt trận quan trọng như: học tập, nghiên cứu khoa học; lao động, sản xuất kinh doanh; bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao; định hướng cho thanh niên học tập và tự học tập suốt đời, phấn đấu và rèn luyện mọi mặt, vươn lên làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiện đại. Khởi dậy khát vọng khởi nghiệp và tổ chức các hoạt động giúp thanh niên khởi nghiệp thành công; khơi thông nguồn lực, trợ sức trẻ thanh niên đi đầu làm kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội. Đoàn cần có nhiều hình thức và biện pháp thích hợp để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tình nguyện, khởi dậy tiềm năng to lớn của

các tầng lớp thanh niên, đồng viên thanh niên đi đầu thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở từng địa phương, đơn vị. Phát động cho thanh niên xung kích đi đầu trong thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đoàn viên thanh niên phải là những người đi đầu trong áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp một cách bền vững.

Ba là, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên, xứng đáng là người bạn đồng hành của thanh niên và đội dự bị tin cậy của Đảng. Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ đoàn, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tinh thần phong, xung kích. Thường xuyên quan tâm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên thanh niên; làm tốt cả “bồi dưỡng” và “phát huy” thanh niên để hoạt động của đoàn trở nên thiết thực, đồng viên được đồng đạo các tầng lớp thanh niên tham gia. Thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách Đội Thiếu niên tiến phong và quan tâm chăm sóc, hướng dẫn, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

NGUYỄN MINH HỒNG
Bí thư Tỉnh đoàn



Đoàn viên thanh niên giúp nhân dân vận chuyển vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới.

Ông Nguyễn Đức Nam, Bí thư Đảng ủy thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy)

Diêm Điền tự hào là quê hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng để các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thị trấn nỗ lực học tập và noi theo; tạo tiền đề, động lực quan trọng giúp thị trấn trong những năm qua hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua, thị trấn cũng phối hợp tích cực với các cấp, các ngành trong quá trình tu bổ, tôn tạo và mở rộng Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đón các đoàn khách đến thăm viếng, dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Nơi đây cũng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Hiện nay, thị trấn có 1 ngôi trường và 1 tuyến đường đẹp nhất ở khu trung tâm mang tên Nguyễn Đức Cảnh. Vinh dự, tự hào là quê hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Diêm Điền nguyện chung sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành đô thị loại 4.

Anh Nguyễn Đức Văn, đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Tôi là cháu gọi đồng chí Nguyễn Đức Cảnh bằng ông. Gia đình chúng tôi rất vinh dự, tự hào và cảm ơn Đảng, Nhà nước, tỉnh, huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Diêm Điền đã luôn quan tâm đầu tư tu bổ, nâng cấp, mở rộng Khu lưu niệm và tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh với quy mô lớn, trọng thể như vậy. Các thành viên trong gia đình xin hứa sẽ phối hợp tích cực với Ban Quản lý làm tốt công tác bảo vệ, đón tiếp các đoàn khách đến dâng hương tại Khu lưu niệm; phát huy truyền thống của quê hương, của gia đình, không ngừng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, lao động sản xuất, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Em Đỗ Huệ Chi, học sinh lớp 11A12, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh (thành phố Thái Bình)

Chúng em rất tự hào được học tập dưới mái trường mang tên đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Bên cạnh việc học kiến thức, chúng em còn được giáo dục về thân thể, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước của quê hương, tìm hiểu lịch sử mái trường thân yêu của mình. Qua đó, chúng em thêm vinh dự, tự hào, biết trân trọng những thành quả mà thế hệ cha anh gây dựng, luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, tham gia tích cực các hoạt động, phong trào của lớp, của trường, sống có lý tưởng, có hoài bão, học tập đức tính anh dũng, kiên cường của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, phấn đấu sau này sẽ trở thành những chiến sĩ xung kích trong cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chị Phạm Thị Chiên, công nhân Công ty TNHH Ivory Việt Nam (thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư)

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người sáng lập tổ chức công đoàn - tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Là công nhân lao động, là đoàn viên công đoàn, được sự quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi về điều kiện làm việc của doanh nghiệp, bản thân tôi luôn xác định phải cố gắng lao động sản xuất; tích cực tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo, tham gia các phong trào thi đua do Công ty phát động để mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và nâng cao thu nhập cho bản thân. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, noi gương đồng chí, không chỉ tôi mà toàn thể công nhân lao động trong Công ty ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động của doanh nghiệp, qua đó đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.